



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 24 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 ราย ผู้ป่วยสะสม 481,967 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,637 ราย หายป่วยสะสม 300,363 ราย เสียชีวิต 119 ราย เสียชีวิตสะสม 3,930 ราย ยังรักษาอยู่ 150,248 ราย อาการหนัก 4,099 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 939 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 15,741,818 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 194,368,095 ราย เสียชีวิต 4,167,791 ราย รักษาหาย 176,447,430 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สิงคโปร์** ผู้ติดเชื้อร้อยละ 75 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อาการไม่รุนแรง โดยใช้วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา เป็นวัคซีนหลัก และฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก **สหรัฐ** สั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 200 ล้านโดส เตรียมฉีดให้เด็กและเผื่อเป็นบูสเตอร์ **ออสเตรเลีย** ชิดนีย์จะรับวัคซีนไฟเซอร์อีก 50,000 โดสในสัปดาห์นี้ **อินโดนีเซีย** บาหลีขาดแคลนออกซิเจน หลังผู้ป่วยโควิดเพิ่มสูงสุดในเอเชีย **เวียดนาม** ประกาศล็อกดาวน์กรุงฮานอย 15 วัน เริ่ม 24 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

ประเด็นสำคัญ

1.เรียกร้องให้ขอโทษประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ รองเลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้องให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบขอโทษประชาชนที่บริหารผิดพลาด ทั้งเรื่องวัคซีนและการระบาดที่รุนแรง ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าประชาชนคนไทยจะให้อภัยและสู้กับปัญหาไปด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ยุบสภาหรือนายกฯ ลาออก เพราะยังอยู่ในช่วงวิกฤติไม่ยากให้มีการเปลี่ยนผู้นำ

2.การฉีดวัคซีนสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, pptvhd36, thestandard, innnews, sanook, ch7, springnews, tnthailand, topnews)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กประเด็นการให้วัคซีนโควิดสลับชนิด ว่า การติดเชื้อโดยธรรมชาติจะมีภูมิต้านทานเฉลี่ย 60 หน่วย การให้วัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ภูมิต้านทานเฉลี่ย 100 หน่วย ฉีดวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ เช่น แอสตราเซนเนกา 2 เข็ม ห่างกัน 10 สัปดาห์ ภูมิต้านทาน 900 หน่วย แต่ถ้าให้วัคซีนเชื้อตายแล้วตามด้วยไวรัสเวกเตอร์ที่ 3-4 สัปดาห์ ภูมิต้านทานสูง 700 หน่วย ขณะที่การฉีดวัคซีน mRNA 2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์ ภูมิต้านทานสูงถึง 1,700 หน่วย แต่การฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ที่กำลังฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าขณะนี้ พบว่าภูมิต้านทานเฉลี่ยสูง 12,000 หน่วย กำลังทำการวิจัยความสามารถในการขัดขวางไวรัสในแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้งสายพันธุ์เดลตาด้วย จากข้อมูลที่ผ่านมา สายพันธุ์เดลตาหลบหลีกระบบภูมิต้านทานจึงจำเป็นต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้นจนกว่าจะมีวัคซีนที่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดหรือวัคซีนในรุ่นที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.มณูญ ลิเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ระบุ การฉีดวัคซีนสลับชนิดที่ประเทศไทยทำอยู่ยังไม่เห็นผลการทดลองทางคลินิกรองรับ การให้ซิโนแวคเป็นเข็มแรก ช่วงรอเข็ม 2 จะเป็นอันตรายสำหรับคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวหากติดเชื้อโควิด-19 ควรให้วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ในคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ส่วนคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวยังต้องให้วัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราเซนเนกาเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ Drama-Addict แชร์ข่าวของนพ.มณูญ พร้อมระบุว่า ไม่เอาสูตร SN+AZ ขอใช้สูตรมาตรฐานที่ Oxford กับ AZ วิจัย

3.นำผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, thestandard, innnews)

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. แถลงว่า มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว 504,241 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อ 31,175 ราย แยกเป็น กลุ่มสีเขียว 70.37% สีเหลือง 21.93% และสีแดง 7.7% สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบนำส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา โดยโทรสายด่วน 1330 กด 15 หรือกรอกข้อมูลผ่านแอปฯ จากนั้นสสข.จะส่งข้อมูลมาที่สธ.เพื่อประสานปลายทางให้เตรียมสถานพยาบาลรองรับ และประสานสพฉ.จัดหาหน้ะในการนำส่ง คาดว่าใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3-4 วัน และจะประสานกสทช.งดเว้นค่าบริการโทรฯ สายด่วน 1330

-ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.จะจัดรถบริการ 3 ช่วง คือ ช่วงแรกรับจากบ้านไปส่งสถานีรถไฟ รถ บขส. หรือเครื่องบิน หลังเดินทางแล้ว จังหวัดปลายทางจะจัดรถมารับ บริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย และมีบุคลากรทางการแพทย์ประกบไปด้วยเพื่อความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายกฯ ให้กรม.ดูแลประชาชนเดินทางกลับไปรักษาภูมิลำเนา โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม ดูแลพื้นที่อีสานใต้ (บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ดูแลเพชรบุรีและราชบุรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ดูบึงกาฬ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. ดูแลสระบุรี นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ดูปราจีนบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ดูแลยอช นายวรวัช ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูสุพรรณบุรี นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ดูอุทัยธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ดูสุโขทัยและชัยนาท นายศุภชัย โพธิ์สุวรรณ รองประธานรัฐสภา ดูนครพนม

4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาไท, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, amarintv, mthai, changmainews, thaiPBS, newtv, kapook, innnews)

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บ. แอสตราเซนeca (ประเทศไทย) จก. เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงคนไทยว่า แอสตราเซนeca มีความกังวลและเป็นห่วงกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สิ่งที่แอสตราเซนeca ให้ความสำคัญในขณะนี้คือการเร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนที่มีคุณภาพให้ได้โดยเร็วที่สุด แม้จะมีข้อจำกัดมากมายแต่คาดว่าจะสามารถจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน จนถึงขณะนี้แอสตราเซนeca ได้ส่งมอบวัคซีนให้กับสธ.แล้ว 9 ล้านโดส และมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้า รวมถึงสิ้นเดือน ก.ค. 11.3 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย วัคซีนที่ผลิตในไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งกับไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้ได้ ซึ่งจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน COVID -19 ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์ มี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นคณะทำงาน และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

5.การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ขณะนี้มียางรพ.ทยอยคืนเงินค้ำมัดจำให้กับผู้ที่จองวัคซีนโมเดอร์นาเนื่องจากไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้ โดยรพ.อินทรารัตน์ ซึ่งแจ้งว่า ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna มาน้อยกว่าจำนวนที่ส่งจองกับองค์การเภสัชกรรม รพ.ไม่มีสิทธิได้แย่งเนื่องจากเป็นมติของสมาคมรพ.เอกชน ซึ่งมีรพ.หลายแห่งที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนที่ส่งจอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สภาอากาศไทย ออกประกาศชี้แจงว่า ตามที่มีผู้เข้าใจว่าสภาอากาศไทยตัดยอดวัคซีน 1 ล้านโดส จากที่อก.สั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่าย 5 ล้านโดสนั้น ยืนยันว่า การสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ของสภาอากาศไทย เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีน 4 ล้านโดส ตามหนังสือจาก บ. ซิลลิคฟาร์มา จก. ถึงสภาอากาศไทย ระบุว่าบริษัทได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้

ทราบแต่ต้นแล้วว่าวัคซีน 1 ล้านโดส ในปี 2564 เป็นของสภากาชาดไทย ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาที่สั่งจองเพิ่มเติมของสภากาชาดไทย 5 ล้านโดส จะส่งมอบภายในปี 2565 ซึ่งครอบคลุม Variants of Concern และบริษัทได้แจ้งผู้ผลิตแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและพิจารณาข้อสัญญา โดยปีการสั่งซื้อตรงจากบริษัทไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า

-สภากาชาดไทย พิจารณาจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้อบจ.ที่สั่งจอง 38 จังหวัด โดยทุกแห่งนำเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด และผู้ว่าฯ เช่นรับรอง ตลอดจนชำระเงินเพื่อบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 เพื่อประชาชนของสภากาชาดไทย 1,100 บาท/โดสแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยราคาวัคซีนที่จัดซื้อเนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาไม่ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลของคู่ค้า ยืนยันว่า อบจ.ต้องนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดโดยไม่คิดมูลค่า ห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด คาดว่าจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่ ต.ค. 2564

6.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ต.ต.ลือชัย ชุมภูอินทร์ อายุ 51 ปี ผบ.หมู่ สส. สภ.ลอง จ.แพร่ ร้องเรียนว่า นายสมนึก ชุมภูอินทร์ อายุ 75 ปี บิดา คาดว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีประวัติเป็นโรคไต ฟอกไตอาทิตย์ละครั้ง รพ.แจ้งว่าหากไม่ฉีดวัคซีนจะไม่ฟอกไตให้ จึงฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อ 20 ก.ค. หลังฉีดอาเจียนตลอด หลังฟอกไตเสร็จเมื่อกลับบ้านก็เสียชีวิต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายศักดิ์สิทธิ์ ดุจวรรณ สามี น.ส.พงศ์ภัก ศรีธธาโสภณ อายุ 39 ปี ครูสอนพิเศษที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนสลับชนิด ขอให้แพทย์และหน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงผลการผ่าพิสูจน์ให้ประชาชนรับทราบ ว่าปัญหาสมองบวมเกิดจากการฉีดวัคซีนสลับชนิดหรือเกิดจากสาเหตุอื่น เพื่อไม่ให้ประชาชนหวาดกลัวการฉีดวัคซีนสลับชนิด ทั้งนี้ หลังภรรยาเสียชีวิต บุตรสาวอายุ 11 ขวบ และ 9 ขวบ ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการเสนอข้อมูลในสื่อสังคม จึงขอให้สื่อมวลชนงดการเสนอภาพภรรยาหลังเสียชีวิต

7.พยาบาลเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, one31, ch3)

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์ภาพบุคลากรตั้งแถวส่งร่าง น.ส.แพรวพัชร ธัญวัฒน์วิสุข พยาบาลวิชาชีพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ออกจากรพ.เกษมราษฎร์บางแค โดยผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์ ยังไม่ได้รับวัคซีนเพราะต้องการรอวัคซีนทางเลือก ติดเชื้อจากการทำหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนเมื่อ 30 มิ.ย. และเสียชีวิตเมื่อ 23 ก.ค.

8.แก้ปัญหาคนเร่ร่อนเสียชีวิตข้างถนน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายเชาว์ มีขวด อธิบดีกรมชกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือลงนิมิตที่ถูกไล่ออกจากตลาดย่านห้วยขวางและบ้านเช่า เนื่องจากคิดว่าติดเชื้อโควิด-19 จนต้องไปนอนข้างถนนเพื่อรอผลตรวจวันจันทร์ ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งถอดบทเรียน ก้าวข้ามเขตความรับผิดชอบ ยึดชีวิตคนเป็นสำคัญ และให้กทม.เร่งทำศูนย์พักคอยชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-แพทย์นิติเวช รพ.รามาริบัติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ บริเวณวิกตอรีพอยด์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นชายอายุ 80 ปี ข้างที่นั้งมีกระเป๋าสัมภาระ ภายในพบยารักษาโรคเบาหวานและความดัน ตรวจด้วย rapid test พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงได้กั้นพื้นที่และเก็บศพไปชันสูตรที่รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด,ไทยรัฐ

-กทม. ประสานความร่วมมือกับ พม. สถานีตำรวจนครบาลทองที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธารณะที่คนไร้บ้านพักอาศัย อาทิ หัวลำโพง ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยบริการที่พักรักษาอาหาร ยารักษาโรคฟรี นอกจากนี้ ยังจัดทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก เบื้องต้นตรวจคัดกรอง 193 คน พบผู้ติดเชื้อ 18 คน นำส่งสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษา ที่เหลือนำส่งศูนย์พัฒนาศึกษาคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี หากประชาชนพบคนไร้บ้านเจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะ สามารถโทร.แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

9.ชื่นชมแพทย์ชนบท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.และโฆษกพรรคก้าวไกล ขึ้นชมกลุ่มแพทย์ชนบท หลังประสานขอความร่วมมือตรวจเชิงรุกในเขตบางขุนเทียนซึ่งพบแรงงานข้ามชาติและประชาชนติดโควิดจำนวนมาก พร้อมส่งหนังสือถึง IOM ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานให้เข้ามาช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงเรียกร้องรัฐบาลไทยดูแลปัญหาแรงงานข้ามชาติให้มากกว่านี้

10. รัฐบาลสั่งปิดกองถ่ายซีรีส์ต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-ทีมงานชาวไทยจากกองถ่ายซีรีส์ต่างประเทศ ระบุ รัฐบาลเชิญชวนให้มาใช้สถานที่ในการถ่ายทำ ทีมงานเสียเงินลงทุนเซตฉาก แต่เริ่มต้นยังไม่ถึงสัปดาห์ ได้รับคำสั่งจากกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ก.วัฒนธรรม ให้อยู่ในการถ่ายทำ โดยแจ้งว่าเป็นการตัดสินใจของสสจ.สมุทรปราการ ทั้งที่เป็นการเซตฉากในสถานที่ปิดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

11. ชี้แจงคำตอบแทนบุคลากร รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, pptvhd36, springnews, mcot, thestandard, thaiPBS

-นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.บุษราคัม ชี้แจงประเด็นบุคลากรทางการแพทย์ได้รับเงินค่าเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวเท่ากับค่าโดยสารรถเมล์เที่ยวละ 8 บาท ว่า ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมด จะเรียกแพทย์มาทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลถึง 3.5 พันคน มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาจากต่างจังหวัด 280 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาล 210 คน เรื่องคำตอบแทนได้มีการพูดคุยแล้วและเตรียมเพิ่มเป็น 3 เท่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยืนยันว่าไม่มีคนไข้เสียชีวิตบริเวณแรกรับ

12. หลอกขายวัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, one31, linetoday)

-หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.เสมีต อ.เมือง จ.ชลบุรี สอบปากคำ น.ส.พรประภา จุกลิ้น อายุ 35 ปี และ น.ส.จันจิรา ตันลิน อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกง โดยฉ้อโกงน้ำเกลือให้กับผู้เสียหาย 5 คน อ้างว่าเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเรียกเงิน 19,000 บาท ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพ จึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกง, ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ, ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการพยาบาลนอกสถานที่พยาบาล

13. ชาวปลอมบังคับบุคลากรฉีควัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, tnnthailand, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-ตามที่ประเด็นบังคับให้แพทย์พยาบาลฉีควัคซีนแอสตรา หากไม่ยอมฉีดแล้วติดโควิด-19 จะไม่ได้รับเงิน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยมติดกก.ด้านวิชาการมีการปรับสูตรฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดยอาจเป็นวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด mRNA ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

14. ใส่แมสก์ซ้ำทำให้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok ชื่อ whiterapbeat ระบุว่าติดโควิด-19 และเชื้อลงปอดเพราะใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ โดยพบหน้ากากอนามัยใส่ในกระเป๋ากางเกงและนำมาใช้ ทำให้ปนเปื้อนเชื้อจากมือถือ นอกจากนั้น ยังเปลือใส่หน้ากากอนามัยกลับด้าน จึงเตือนว่าหากใส่หน้ากากอนามัยไปในที่มีคนมากหรือที่เสี่ยง ต้องทิ้งและเปลี่ยนบ่อยๆ

16. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, tnnthailand, 77kaoded)

-สมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,057 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานอาหารแช่แข็ง 15 ราย และบริษัทผักผลไม้พร้อมทาน 20 ราย สมุทรปราการ อ.เมือง พบคลัสเตอร์ในแคมป์ก่อสร้าง 54 ราย และโรงงานรองเท้า 29 ราย กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา พบผู้ติดเชื้อที่โรงงานอาหารแช่แข็ง 141 ราย พัทลุง อ.งหรา พบในโรงเรียนประถมศึกษา 14 ราย จันทบุรี อ.เมือง พบในโรงงานไม้ยางพารา 24 ราย เพชรบูรณ์ ตรวจพนักงานโรงงานตั้ง 3 วัน พบผู้ติดเชื้อทั้งแรงงานพม่า-ไทย 2,873 ราย รอตตรวจอีกพันกว่าราย ฉะเชิงเทรา นิคมาฯ 4 แห่งเตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้ทบทวนมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ระยอง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 332 ราย พบมากใน อ.ปลวกแดง **กาฬสินธุ์** ผู้ติดเชื้อ 200 ราย ผู้ว่าฯ จัดรพ.สนามเพิ่มรองรับ 1,800 เตียง **สระแก้ว** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย-เตียงในรพ.เต็ม **นนทบุรี** คลัสเตอร์โรงงานอุปกรณ์กีฬาติดเชื้อเพิ่ม 101ราย เทศบาลนครนนทบุรีสั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่ 25-27 ก.ค. หลังพบผู้ค้าบริเวณโซน 2 ติดเชื้อจำนวนมาก **ยะลา** พบผู้ติดเชื้อ 172 ราย **ลำปาง** เตรียมเปิดรพ.สนามแห่งใหม่ขนาดกว่า 400 เตียง รองรับผู้ป่วยกลับบ้านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อุทัยธานี หญิงติดโควิดจากวงไฟมีอาการหน้ามืดรถล้มหน้าห้องฉุกเฉิน ทำให้ต้องกักตัวแพทย์-พยาบาล-เจ้าหน้าที่-ญาติ-เขียน พนัน 35 ราย ตรวจยืนยันติดเชื้อแล้ว 41 ราย **สระแก้ว** ประกาศผู้ป่วยสีแดงสิ้นเตียงแล้ว กลุ่มสีเหลืองเตียงเต็ม ส่วนกลุ่มสีเขียว เหลืองเตียงอีกไม่มาก

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายกฯ ประชุมติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อรวมถึงการบริหารจัดการรพ.สนาม มีข้อสรุปเบื้องต้น 1.เร่งจัดตั้ง รพ.สนามเพิ่ม เพื่อรับผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและสถานพยาบาลให้มากและเร็วที่สุด 2.เพิ่มขีดความสามารถรพ.สนามรองรับ ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง 3.เห็นชอบแนวทาง Home Isolation และ Community Isolation 4.ให้ทหารช่วยเหลือในการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการจัดส่งอาหารและยา 5.ให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวใน ภูมิลำเนา 6.สนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุก (CCRT) ลงพื้นที่ทั้ง 50 เขต กทม. และ 7.ปรับปรุง ระบบสายด่วนต่าง ๆ ให้สามารถประสานข้อมูลเพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว

-นายกฯ กำชับ กอ.รมน. ประสานการทำงานร่วมกับเหล่าทัพ หนุนทีม CCRT สำรวจชุมชนค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อม สั่งปรับปรุงพื้นที่ของสโมสร อาคารอเนกประสงค์ เป็นศูนย์พักคอย ก่อนส่งรักษาต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, innnews, thailandplus, thaigov)

-รมว.สธ. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ระนอง พร้อมรับฟังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางการกระจายวัคซีน ได้ขอให้ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายเร็วที่สุด คาดว่าในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ จะ ฉีดวัคซีนได้ครบ ก่อนจะเปิดจังหวัดให้มีการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมอบวัคซีนซิโนแวค 10,000 โดส แอสตราเซนคา 10,000 โดส ยาฟาวิพิราเวียร์ 30,000 เม็ด และฟ้าทะลายโจร สนับสนุนทีมสาธารณสุขในการดูแลประชาชน ทั้งนี้ จ.ระนอง มีประชากร รวมแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน 220,000 คน เป้าหมายการฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากร คือ 159,955 คน มีหน่วย บริการฉีดวัคซีน 6 แห่ง ขณะนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 79,051 โดส คิดเป็นร้อยละ 49

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, innnews, สำนักข่าวไทย

-รมว.สธ. ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ และกล่าวว่า ศูนย์ฯ ให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ ประมาณ 20,000 คน ข้อมูลตั้งแต่ 24 พ.ค. - 23 ก.ค. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 938,760 โดส คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะฉีดวัคซีนได้มากกว่า 1,000,000 โดส โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ขณะนี้สามารถรอคิวเข้ารับบริการได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ประชาไท, mcot

-สปสช. ปรับแนวทางการจ่ายชดเชยสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทองที่เข้า Home-Community Isolation เหม่าจ่ายให้หน่วยบริการ 3,000 บาท/ราย โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์ หากมีส่วนเกินสามารถเบิกชดเชยได้อีกครั้ง

-สปสช. เผย สายด่วน 1330 ยอดใช้บริการมากกว่า 2 หมื่นครั้ง/วัน สาเหตุจากการเพิ่มบริการโควิด-19 ทั้งประสานหาเตียง ตรวจหาเชื้อเชิงรุก และดูแลผู้ติดเชื้อเข้าระบบดูแลที่บ้านหรือชุมชน อยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง Home isolation ซึ่งเป็นหนึ่งใน แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และ Community isolation ซึ่งเป็นการกำหนดพื้นที่ภายในชุมชนสำหรับกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิด ไม่ให้ ออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอให้ใช้เครือข่ายรพ.สต.ที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้าไปดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กสทช. ปลัดลอกเบอร์ฉุกเฉินให้โทรฟรี ได้แก่ หมายเลข 1668, 1669, 1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p><u>ไฟไหม้ที่กรมการแพทย์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, sanook, thaiPBS, topnews, pptvhd, tnnthailand)</p> <p>-เกิดเหตุไฟไหม้ชั้น 4 กรมการแพทย์ คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บ แต่ส่งผลให้ไฟดับทั้งตึกและกระทบบริการสายด่วน 1668 ชัดข้องชั่วคราว</p>	-